

Số: /BC-BCĐ

Trà Vinh, ngày tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng hợp các hoạt động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 25/02/2020

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổng hợp báo cáo các hoạt động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mà Ban Chỉ đạo nhận được tính đến 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2020 như sau:

1. Thông tin tuyên truyền

Tiếp tục thông tin tuyên truyền về cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra đến người dân và công nhân viên chức lao động trên chương trình thời sự địa phương, hệ thống loa đài, tờ bướm, áp phích...

Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer trên hai làn sóng phát thanh và truyền hình, thực hiện 09 tin, thời lượng 27 phút; đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của Đài; phát sóng các trailer, mẫu tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Tính đến nay, Đài đã thực hiện 144 tin, 24 bài, tổng thời lượng 794 phút.

2. Hoạt động giám sát, phòng chống dịch bệnh

Tính từ ngày 27/01/2020 đến ngày 25/02/2020 chưa có trường hợp phải cách ly tập trung. Toàn tỉnh thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú tổng số 42 trường hợp. Hiện tại 42 trường hợp đã qua 14 ngày, sức khỏe bình thường, đã chấm dứt cách ly. Như vậy, hiện tại toàn tỉnh không có trường hợp phải cách ly theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện giám sát 03 trường hợp quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 23/02/2020 cư trú tại Ấp Mù U, xã Dân Thành, Tx. Duyên Hải; Lịch trình từ ngày 08/01/2020 xuất cảnh từ Quảng Đông, Trung Quốc qua Thái Lan đến ngày 23/02/2020 nhập cảnh vào Việt Nam.

Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về các hoạt động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tại các cơ sở y tế và địa phương.

3. Tình hình diễn biến thị trường các mặt hàng khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn

Diễn biến thị trường

Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 25/02/2020 tình hình cung cầu các mặt hàng nước sát trùng và găng tay y tế trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường. Tuy nhiên, mặt hàng khẩu trang y tế khan hiếm không đủ phục vụ nhu cầu người dân, hiện tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược không còn khẩu trang y tế để cung cấp (hiện tại hệ thống siêu thị Coop Mart Trà Vinh đã có bán loại khẩu trang vải kháng khuẩn nhưng số lượng rất hạn chế, không đủ để phục vụ nhu cầu của người dân).

Về giá cả thị trường

Hiện nay khẩu trang y tế không có, giá bán khẩu trang vải kháng khuẩn bình quân 21.000 đ/túi 03 cái.

Kết quả kiểm tra, xử lý

Tính đến 10h30 phút ngày 25/02/2020, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tiếp tục tổ chức đến 04 cơ sở có kinh doanh mặt hàng khẩu trang trên địa bàn để vận động ký cam kết về nội dung niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Số vụ lữ kế từ khi có dịch: Tổ chức đến 291 điểm kinh doanh mặt hàng khẩu trang để tuyên truyền, vận động ký cam kết về nội dung niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến giá bán. Bên cạnh đó, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tính đến ngày 25/02/2020 kiểm tra được 218 cơ sở, cửa hàng tạp hóa, các đoàn cho cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết và không phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý.

4. Tình hình phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế

Công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế đang được duy trì thực hiện, phổ biến rộng rãi đến người lao động.

5. Công tác quản lý người lao động đến từ hoặc di chuyển qua vùng dịch tại các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu trong khu công nghiệp, khu kinh tế

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát tình hình quản lý người lao động nước ngoài đến từ hoặc di chuyển qua vùng dịch (đặc biệt là lao động Trung Quốc) tại các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu trong KCN, KKT.

- Chiều ngày 24/02/2020, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế đã đến làm việc với Công ty Sumitomo Coporation Nhật Bản (Tổng thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện 3 mở rộng) để nắm tình hình 01 lao động Nhật Bản đã đến dự án để làm việc. Qua nắm tình hình, người lao động này đi từ Tokyo, Nhật Bản ngày 22/02/2020 và đến TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh ngày 23/02/2020 và lưu trú tại khu nhà nghỉ dành cho người lao động nước ngoài. Ngày 24/02/2020, người lao động này đã quay trở lại làm việc với tình trạng sức khỏe bình thường. Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Công ty theo dõi sức khỏe người lao động trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh và báo ngay cơ sở y tế gần nhất khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.

- Đồng thời, trong chiều ngày 24/02/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được thông tin do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cung cấp về 03 người lao động Trung Quốc vừa nhập cảnh Việt Nam vào ngày 23/02/2020 (gồm ông DENG BING, sinh năm 1976; ông CHEN FU ZHI sinh năm 1986 và ông TU YOU SONG sinh năm 1996). Qua xác minh và trao đổi với doanh nghiệp vào chiều ngày 24/02/2020, 03 lao động này thuộc Công ty Công trình Nhiệt điện Quảng Đông (Thầu phụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, đã có Giấy phép lao động) và đang cách ly tại khu nhà nghỉ dành cho người lao động nước ngoài (Kí túc xá Quảng Đông). Chiều ngày 24/02/2020, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế đã đến làm việc với Công ty và đề nghị đưa 03 người lao động này đến cách ly ngay tại cơ sở cách ly tập trung (tại Nhà trọ Hữu Tình, hương lộ 81, ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, TX. Duyên Hải). Đến 20 giờ cùng ngày, 03 người lao động này đã được cách ly tại Nhà trọ Hữu Tình.

- Ngày 25/02/2020, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đến cơ sở cách ly tập trung để nắm tình hình và hướng dẫn thực hiện cách ly theo đúng quy định. Kết quả buổi làm việc như sau: theo ý kiến của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Bác sĩ Nguyễn Hóa Hải – Phó Giám đốc), căn cứ theo hướng dẫn cách ly của Bộ Y tế tại Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 thì 03 trường hợp này đã có thời gian lưu trú tại Thái Lan trên 14 ngày và nhập cảnh Việt Nam ngày 23/02/2020 nên đề nghị Công ty theo dõi sức khỏe hàng ngày tại nơi lưu trú, không cần thiết phải cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.

Đồng thời, đề nghị 03 trường hợp này làm việc khép kín, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc; nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở phải báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

6. Kiến nghị

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:

- Báo cáo các hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra về Sở Y tế đúng thời gian quy định.

- Hạn chế các buổi họp, các cuộc tuyên truyền bằng hình thức tập trung đông người, tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra bằng hình thức loa đài, trang tin điện tử, mạng xã hội...

- Khi thực hiện cách ly thông tin đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh để tiến hành xác minh và thực hiện cách ly đúng quy định.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, không được chủ quan. Chú ý đến hoạt động rửa tay bằng xà phòng đúng cách tại cơ quan, trường học.

Trên đây là tổng hợp báo cáo từ các Sở, Ban, Ngành về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 25/02/2020 của Ban Chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- BCĐPCD Corona tỉnh;
- BCĐPCD Corona huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Cao Mỹ Phượng**